

รายชื่อหนังสือ/อาจารย์ที่เข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อเรื่อง	อาจารย์ที่ปรึกษา	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
1	นายวิทญา ตันอารีย์	การพัฒนารูปแบบองค์การรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือตอนบน	รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขและเข้าพิจารณา ใหม่อีกครั้ง	นิติตปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์
2	นางสาวกรรณิการ์ พรหมแก้ว	ความฉลาดทางสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง	ดร.สุภาดา คำสุชาติ	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
3	นางสาวณัฐรญา บังทอง	การสร้างเสริมพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสงโสม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	ดร.สุภาดา คำสุชาติ	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขและเข้าพิจารณา ใหม่อีกครั้ง	นิติตปริญญาโท
4	นางสาวพริมา ชัยเทียนทอง	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
5	นางสาวจันทิมา มั่นฤทัย	การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
6	นางกัญญาภัค สว่างรัตน์	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะเขตเทศบาลเมืองสิงหนครอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
7	นางสาวณัฐรุณี พัฒนเสรีเสถียร	คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
8	นายธนต์เทพ เตระทวีดุศลย์	คุณภาพบริการในคลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์มหิตลบำรุงรักษา จังหวัดนครสวรรค์	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
9	นางสาวณภัทช์สร มั๊กกะสัน	การจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
10	นายประพันธ์ คำทอง	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
11	นายไธวัน แดงหน้า	การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน เขตเทศบาลตำบลปากคอก อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต	ดร.ฐาวรี ชันสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท

12	นางสาวปิยะนุช อัครภูษิตกุล	การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านซื้อตรงในการคัดแยกขยะพลาสติก เทศบาลตำบลไทรมา อำเภอมือง จังหวัดนนทบุรี	ดร.ฐาวรี ชั้นสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
13	นายกฤษดา อินทาคกรวด	คุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	ดร.ฐาวรี ชั้นสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
14	นางสาวรวงคณา คำพันธุ์	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลท่าตอน อำเภอมะเอย จังหวัดเชียงใหม่	ดร.ฐาวรี ชั้นสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
15	นางสาวสิรินธารณ์ วรรณไย	บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	ดร.ฐาวรี ชั้นสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท
16	นางสาวครองสินธุ์ เขียนชานาจ	บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ตำบลโนนอุดม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	ดร.ฐาวรี ชั้นสำโรง	ผ่านโดยมีข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข	นิติตปริญญาโท